

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ**  
**บริหารธุรกิจดุซงฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการการจัดการ**  
**มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย**  
**เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2541**  
**ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย**

.....

ด้วยสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการประชุมครั้งที่ 168 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2541 ได้พิจารณาเห็นว่า นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรม ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติ สมควรถือเป็นแบบอย่างอันดีสำหรับบุคคลรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม

นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก North Carolina State University และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพด้วยความอุตสาหะวิริยะ จนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจการ ทั้งยังได้เสียสละช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนกิจการของหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ตลอดจนได้รับใช้ประเทศชาติ และสังคมเป็นอเนกประการดังนี้

**ในด้านการประกอบอาชีพทางธุรกิจ** นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจหลายแห่ง แสดงถึงความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ดังนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ประธานกรรมการบริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัทไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) ผลจากการบริหารงาน นำความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมาสู่องค์กร จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในวงการธุรกิจทั่วไป

**ในด้านการทำงานร่วมกับภาครัฐบาลและด้านสังคม** นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ มีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐในตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ ดังนี้ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ดำรงตำแหน่งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

ดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเหลืองานด้านสังคม โดยดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช นายกสโมสรโรตารีนบุรี อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2533 ประเภทนักบริหารธุรกิจประกันชีวิต ภารกิจที่ปฏิบัติล้วนเป็นคุณอนันต์ต่อภาครัฐบาลและเอกชน

**ผลงานอันเป็นเกียรติยิ่งต่อหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาหอการค้าไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย ระหว่างวาระการดำรงตำแหน่งได้ส่งเสริมพัฒนาองค์กรดังกล่าวให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 40 ปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

**นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้** เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จตุรภรณ์มงกุฎไทย จตุรภรณ์ช้างเผือก ตริตราภรณ์มงกุฎไทย ตริตราภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และมหาวชิรมงกุฎ

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้พิจารณาเห็นว่า นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านธุรกิจอย่างสูง ได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีงาม จนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ประกอบคุณงามความดีและประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่น สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ได้รับศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป